

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ

สหรัฐ

เฟดมีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ตามคาด ขณะส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย 4 ครั้งในปี คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 1.75-2.00% ในการประชุมวันพุธ ตามที่ตลาดการเงินคาดการณ์ไว้ การปรับอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว นับเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 2 ในปีนี้ และเป็นครั้งที่ 7 นับตั้งแต่เฟดเริ่มวงจรถับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธ.ค.2558 นอกจากนี้ เฟดยังได้ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้ ส่งผลให้มีการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวม 4 ครั้งในปี (อินโฟเควสท์)

แถลงการณ์ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ธนาคารกลางสหรัฐเดือนมิ.ย. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ออกแถลงการณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ซึ่งเสร็จสิ้นลงเมื่อวันอังคาร (13 มิ.ย.) โดยระบุว่า ข้อมูลที่ได้รับนับตั้งแต่ที่คณะกรรมการ FOMC ประชุมกันในเดือนพ.ค.บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานยังคงมีความแข็งแกร่ง และกิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวขึ้นในระดับที่แข็งแกร่งเช่นกัน ส่วนการขยายตัวของการจ้างงานในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยมีความแข็งแกร่ง และอัตราว่างงานได้ปรับตัวลดลง ข้อมูลที่มีการเปิดเผยเมื่อไม่นานมานี้บ่งชี้ว่า อัตราการขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนเริ่มปรับตัวขึ้น ขณะที่การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรยังคงขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง ส่วนตัวเลขเงินเฟ้อรายปี ทั้งอัตราเงินเฟ้อทั่วไป และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ไม่นับรวมราคาในหมวดอาหารและพลังงาน เคลื่อนตัวเข้าใกล้ระดับ 2% ขณะที่ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจการคาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาวบ่งชี้ว่า มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย คณะกรรมการ FOMC มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการจ้างงานให้เติบโตอย่างเต็มที่และหนุนราคาให้มีเสถียรภาพ คณะกรรมการคาดว่า การเดินหน้าปรับขึ้นกรอบเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปนั้น จะสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและภาวะตลาดแรงงานที่มีความแข็งแกร่ง รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้ระดับ 2% ซึ่งเป็นเป้าหมายในระยะกลางของคณะกรรมการ FOMC ขณะที่แนวโน้มความเสี่ยงของเศรษฐกิจยังคงมีความสมดุล เมื่อพิจารณาถึงภาวะตลาดแรงงานและเงินเฟ้อที่เป็นไปตามการคาดการณ์แล้ว คณะกรรมการได้ตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น สู่ระดับ 1.75% - 2.00% ขณะที่จุดยืนด้านนโยบายการเงินนั้น ยังคงอยู่ในลักษณะผ่อนคลาย ซึ่งจะช่วยให้สนับสนุนภาวะตลาดแรงงานให้แข็งแกร่งและจะช่วยหนุนเงินเฟ้อให้ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 2% อีกครั้ง (อินโฟเควสท์)

สหรัฐเผยดัชนี PPI พุ่งเกินคาดในเดือนพ.ค. กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ดีดตัวขึ้น 0.5% ในเดือนพ.ค. เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนเม.ย. การปรับตัวขึ้นของดัชนี PPI ได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมัน และค่าใช้จ่ายในภาคบริการ เมื่อเทียบรายปี ดัชนี PPI เพิ่มขึ้น 3.1% ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนม.ค.2555 หลังจากเพิ่มขึ้น 2.6% ในเดือนเม.ย. นักวิเคราะห์คาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่า ดัชนี PPI ปรับตัวขึ้น 0.3% ในเดือนพ.ค.เมื่อเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบรายปี (อินโฟเควสท์)

สื่อสหรัฐกังขาผลประชุมซัมมิต "ทรัมป์-คิม" ซีพีระเด็นปลดนิวเคลียร์ไม่ชัดเจน,ระงับการซ้อมรบมิถุนายน สื่อหลายสำนักของสหรัฐต่างพากันตั้งคำถามเกี่ยวกับผลการประชุมสุดยอดระหว่างนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐ และนายคิม จองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือที่เสร็จสิ้นลงเมื่อวันอังคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเด็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ นิวออร์ก ไทมส์, วอชิงตัน โพสต์ และวอลล์ สตรีท เจอร์นัล ได้รายงานถึงผลการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีสหรัฐและผู้นำเกาหลีเหนือว่าเป็น "บทใหม่", "หุ้นส่วนใหม่" และ "ขั้นตอนใหม่" ตามลำดับ ทั้งนี้ วอชิงตัน โพสต์ ได้ตั้งข้อสังเกตว่า แถลงการณ์ร่วมหลังการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐและเกาหลีเหนือเมื่อวันอังคาร ยังขาดรายละเอียดที่ชัดเจน เนื่องจากนายคิมไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาเป็นพิเศษว่าจะยกเลิกโครงการนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธอื่นๆ ตลอดจนไม่ได้ระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนของการปลดอาวุธนิวเคลียร์ด้วย ด้านนิวออร์ก ไทมส์ ระบุว่า ทรัมป์ได้เสนอผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญให้กับเกาหลีเหนือ โดยอ้างถึงถ้อยแถลงของทรัมป์ที่ประกาศระงับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนท่าทีอย่างกระหน่ำหันของรัฐบาลสหรัฐ จากก่อนหน้านี้ที่แสดงจุดยืนว่าการซ้อมรบทางทหารเป็นสิ่งสำคัญในการปกป้องชาติพันธมิตรในเอเชีย และไมอาจต่อรองได้ ส่วนหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีท เจอร์นัล ระบุว่า การตัดสินใจดังกล่าวสร้างความประหลาดใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ประจำการอยู่ในเกาหลีใต้ อีกทั้งยังทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาได้ และยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่า ท่าทีล่าสุดแล้วสหรัฐจะยกเลิกการซ้อมรบกับกองทัพเกาหลีใต้หรือไม่ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวออร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 119.53 จุด หลังที่ประชุมเฟดมีมติขึ้นดอกเบี้ย ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวออร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนวันพุธ (13 มิ.ย.) หลังจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเมื่อวันอังคาร ซึ่งเป็นการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่ 2 ในปีนี้ พร้อมกับส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นอีก 2 ครั้งในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 25,201.20 จุด ลดลง 119.53 จุด หรือ -0.47% ขณะที่ดัชนี S&P 500

ปิดที่ 2,775.63 จุด ลดลง 11.22 จุด หรือ -0.40% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,695.70 จุด ลดลง 8.09 จุด หรือ -0.11% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์อ่อนเทียบสกุลเงินหลัก แม้เฟดขึ้นดอกเบี้ย ขณะตลาดจับตาประชุม ECB,BOJ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนวันพุธ (13 มิ.ย.) แม้คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในการประชุมเมื่อวันอังคารก็ตาม ขณะเดียวกันนักลงทุนจับตาดูการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ซึ่งจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ ดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9859 ฟรังก์ จากระดับ 0.9862 ฟรังก์ ขณะที่เงินยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 110.52 เยน จากระดับ 110.35 เยน ยูโรแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ที่ระดับ 1.1773 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1748 ดอลลาร์ ขณะที่เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นแตะระดับ 1.3380 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3375 ดอลลาร์ และดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนค่าลงแตะระดับ 0.7550 ดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 0.7572 ดอลลาร์สหรัฐ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดบวก 28 เซนต์ รัสเซียตอกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงมากกว่าคาด สัญณาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดดีดตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์เมื่อคืนวันพุธ (13 มิ.ย.) หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) รายงานว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ตลาดน้ำมันนิวยอร์กถูกกดดันในระหว่างวัน หลังจากรายงานระบุว่า สหรัฐผลิตน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา สัญณาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ค. เพิ่มขึ้น 28 เซนต์ หรือ 0.4% ปิดที่ 66.64 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.ปีนี้ สัญณาน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 86 เซนต์ หรือ 1.1% ปิดที่ 76.74 ดอลลาร์/บาร์เรล (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก 1.9 ดอลลาร์ ก่อนตลาดรู้ผลประชุมเฟด สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดขยับขึ้นเล็กน้อยเมื่อคืนวันพุธ (13 มิ.ย.) ท่ามกลางภาวะการซื้อขายที่ซบเซา ขณะที่นักลงทุนจับตาดูการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทั้งนี้ ตลาดทองคำนิวยอร์กปิดทำการซื้อขายก่อนที่คณะกรรมการเฟดจะแถลงผลการประชุม สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 1.9 ดอลลาร์ หรือ 0.15% ปิดที่ 1,301.3 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเควสท์)

ยุโรป

รัฐสภาอังกฤษยืนยันกำหนดวันถอนตัวจากสหภาพยุโรปวันที่ 20 มิ.ค. 2562 สภาสมาชิกของอังกฤษ (House of Commons) ได้

ยืนยันการกำหนดวันที่อังกฤษจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) อย่างเป็นทางการในวันที่ 29 มี.ค. 2562 ซึ่งถือเป็นการคัดค้านสภาขุนนางอังกฤษ (House of Lords) ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงวันเวลาดังกล่าว สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในช่วงเวลาที่นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ พยายามวางมือจากการตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดวันแยกตัวจากสหภาพยุโรป เพื่อให้ประเด็นดังกล่าวอยู่ในการวินิจฉัยของรัฐสภา ก่อนหน้านั้น สมาชิกสภาขุนนางของอังกฤษได้แก้ไขร่างกฎหมายว่าด้วยการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป และยกเลิกการกำหนดวันที่ 29 มี.ค. 2562 เป็นวันแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป แต่ในเวลาต่อมา สมาชิกสภาสามัญชนอังกฤษได้ลงมติด้วยคะแนนเสียง 326 ต่อ 301 เสียง ให้ยกเลิกร่างกฎหมายดังกล่าวที่ผ่านการแก้ไขโดยสภาขุนนาง ซึ่งส่งผลให้การกำหนดวันแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปยังคงเป็นวันที่ 29 มี.ค. 2562 ตามกำหนดการเดิม (อินโฟเควสท์)

ปอนด์ร่วงเทียบดอลลาร์,ยูโร หลังเผยตัวเลข CPI อังกฤษต่ำกว่าคาด ปอนด์ร่วงลงในวันพุธเทียบดอลลาร์และยูโร หลังการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของอังกฤษที่ต่ำกว่าคาด ซึ่งทำให้นักลงทุนลดการคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษในเดือนส.ค. ณ เวลา 18.58 น.ตามเวลาไทย ปอนด์อ่อนค่าลง 0.32% สู่ระดับ 1.3327 ดอลลาร์ และร่วงลง 0.42% สู่ระดับ 0.8817 เทียบยูโร สำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษ (ONS) รายงานว่า ดัชนี CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดอัตราเงินเฟ้อ ทรงตัวที่ระดับ 2.4% ในเดือนพ.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าดัชนี CPI จะปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ONS ระบุว่า การทรงตัวของดัชนี CPI ในเดือนพ.ค. ได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น 3.8% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค.2554 ทั้งนี้ ดัชนี CPI อยู่ในช่วงขาลงนับตั้งแต่ที่พุ่งแตะ 3.1% ในเดือนพ.ย.ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมี.ค.2555 (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดขยับขึ้น ก่อนตลาดรู้ผลประชุมเฟด ขณะจับตาประชุม ECB วันพุธ ตลาดหุ้นยุโรปปิดขยับขึ้นเล็กน้อยเมื่อคืนวันพุธ (13 มิ.ย.) ขณะที่นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่จะรู้ผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) โดยตลาดหุ้นยุโรปปิดทำการก่อนที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดจะแถลงผลการประชุม นอกจากนี้ นักลงทุนยังจับตาดูการประชุมของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในวันพุธ โดยตลาดการเงินคาดการณ์ว่า ที่ประชุม ECB อาจส่งสัญญาณปรับลดวงเงินซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ดัชนี Stoxx Europe 600 ขยับขึ้น 0.2% ปิดที่ 388.25 จุด ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมันปิดที่ 12,890.58 จุด เพิ่มขึ้น 48.28 จุด หรือ +0.38% ขณะที่ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,703.71 จุด ลดลง 0.10 จุด หรือ -0.00% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 5,452.73 จุด ลดลง 0.64 จุด หรือ -0.01% (อินโฟเควสท์)

ญี่ปุ่น

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 88.03 จุด รับเงินเยนอ่อน ตลาดจับตามลประชุมเฟดวันพุธ ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกในวันพุธ เนื่องจากเงินเยนที่อ่อนค่าช่วยหนุนหุ้นกลุ่มส่งออกดีดตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจำนวนหนึ่งได้ชะลอการซื้อขายก่อนที่จะทราบผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันพุธ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดบวก 88.03 จุด หรือ 0.38% และที่ 22,966.38 จุด หุ้นที่ปรับตัวขึ้นในวันพุธ นำโดยหุ้นกลุ่มขนส่งทางทะเล กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มบริการ (อินโฟเควสท์)

จีน

สนง.สถิติจีนเผยการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.ขยายตัว 6.8% ชะลอตัวจากเดือนเม.ย. สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันพุธว่า การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.ขยายตัว 6.8% ซึ่งชะลอตัวลงจากเดือนเม.ย.ที่ขยายตัว 7% ส่วนในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 6.9% ซึ่งทรงตัวจากช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ทางการเงินใช้ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมเป็นมาตรวัดกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีรายได้ต่อปีอย่างน้อย 20 ล้านดอลลาร์ (ราว 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดร่วง 30 จุด หลังจีนเผยยอดปล่อยกู้ชะลอตัว ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดปรับตัวลงในวันพุธ หลังจากธนาคารกลางจีนเปิดเผยว่า ยอดการปล่อยเงินกู้ลือตใหม่สกุลเงินหยวนปรับตัวลดลงในเดือนพ.ค. สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 30.00 จุด หรือ -0.97% และที่ระดับ 3,049.80 จุด (อินโฟเควสท์)

เอเชียและอื่นๆ

สนง.สถิติอินเดียเผยเงินเฟ้อภาคค้าปลีกพุ่งขึ้นแตะ 4.87% เดือนพ.ค. สำนักงานสถิติแห่งชาติอินเดียเปิดเผยในวันพุธว่า เงินเฟ้อใน

ภาคค้าปลีกของอินเดียขยายตัวขึ้นแตะระดับ 4.87% ในเดือนพ.ค. ซึ่งนับเป็นอัตราสูงสุดในรอบ 4 เดือน โดยมีสาเหตุมาจากราคาสินค้าหลายประเภทที่ปรับตัวสูงขึ้น เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และเชื้อเพลิง ส่วนอัตราเงินเฟ้อในภาคค้าปลีกของเดือนเม.ย.ที่ผ่านมาอยู่ที่ 4.58% ขณะที่ตัวเลขดังกล่าวของเดือนพ.ค.ในปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ 2.18% สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติอินเดียยังระบุว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมของอินเดียขยายตัว 4.9% ในเดือนเม.ย. เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตและเหมืองแร่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง ประกอบกับอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าทุน มีการเติบโตที่แข็งแกร่ง (อินโฟเควสท์)

ผู้ว่าแบงก์ชาติออสเตรเลียส่งสัญญาณอาจขึ้นดอกเบี้ยหากเศรษฐกิจยังคงสดใส นายฟิลิป โลว์ ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เปิดเผยว่า อัตราดอกเบี้ยของออสเตรเลียมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น หากเศรษฐกิจยังคงเติบโตและเคลื่อนไหวในทิศทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ ธนาคารกลางออสเตรเลียได้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.5% ในการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ "จากการประชุมที่ผ่านมา มีข้อมูลที่สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของออสเตรเลียพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสม ซึ่งหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไป มีแนวโน้มว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับตัวขึ้น มากกว่าที่จะปรับลดลง" นายโลว์กล่าวในการประชุมกลุ่มอุตสาหกรรมออสเตรเลียในเมืองเมลเบิร์น รัฐวิกตอเรีย "อย่างไรก็ตาม การที่อัตราดอกเบี้ยปรับตัวขึ้นนั้น ควรเดินหน้าไปพร้อมกับ การที่รายได้ของประชาชนปรับตัวรวดเร็วขึ้นมากกว่าปัจจุบัน" นายโลว์กล่าว (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดแดนบวก นักลงทุนจับตามลประชุมเฟด ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียปิดในแดนบวก โดยหุ้นทุกกลุ่มต่างก็ปรับตัวขึ้นในวันพุธ ขณะที่นักลงทุนจับตามผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดบวก 46.64 จุด หรือ 0.13% สู่ระดับ 35,739.16 หุ้นกลุ่มเวชภัณฑ์พุ่งขึ้นนำตลาดวันพุธ (อินโฟเควสท์)

ไทย

รฟม.คาดเปิดประมูลงานรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ 1 แสนลบ.ใน Q3/61 รั้งต้นปี 62 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยกับ"อินโฟเควสท์"ว่า รฟม.คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลงานโยธารถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะได้ภายในไตรมาส 3/61 และจะสรุปผลการประมูลในช่วงต้นปี 62 ทั้งนี้ งานดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 6 สัญญา ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 5 ปี เนื่องจากมีส่วนที่ลงใต้ดินค่อนข้างมาก ขณะนี้ รฟม.อยู่ระหว่างรอรับการยืนยันแหล่งเงินทุน

ทั้งจากสถาบันการเงินในประเทศ อาทิ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ซึ่งกระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาเงินทุนให้ประมาณ 90% และอีกส่วนหนึ่งจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ราว 10% ของงบลงทุนงานโยธาประมาณ 1 แสนล้านบาท หลังจากนั้นก็น่าจะเปิดประมูลได้ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 8.95 จุด เกิด Sell on fact หลังจับขั้มมิต"ทรัมป์-คิม", รอลุ้นผลประชุมเฟด-ECB SET ปิดช่วงบ่ายที่ระดับ 1,718.34 จุด ลดลง 8.95 จุด (-0.52%) มูลค่าการซื้อขาย 43,221.77 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทยวันพุธผันผวน

ค่อนข้างมาก อิงในทางลง มองเป็น Sell on fact หลังจบเรื่องการประชุมสุดยอดระหว่างนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ และนายคิม จอง อึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ และตอนนี้ก็หันไปโฟกัสประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้าอื่น นอกจากนี้ ยังต้องติดตามผลการประชุมเฟด และประชุม ECB ด้านตลาดภูมิภาควันพุธส่วนใหญ่ติดลบ วันพฤหัสบดีตลาดจะผันผวนในกรอบ โดยมีแนวรับ 1,710-1,700 แนวต้าน 1,730 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันพุธที่ระดับ 1,718.34 จุด ลดลง 8.95 จุด (-0.52%) มูลค่าการซื้อขาย 43,221.77 ล้านบาท การซื้อขายหุ้นวันพุธ ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนลบเป็นส่วนใหญ่ โดยดัชนีฯ และจุดสูงสุดที่ 1,728.54 จุด และแตะจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,716.38 จุด ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันพุธเพิ่มขึ้น 395 หลักทรัพย์ ลดลง 877 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 419 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: Yield Curve ปรับตัวในกรอบแคบๆ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันพุธ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 48,898 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 2 อันดับแรกคือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 12,223 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 75 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 764 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปีที่ 2.1% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.01% Yield Curve ปรับตัวในกรอบแคบๆ ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุน

ต่างชาติวันพุธ NET OUTFLOW 764 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 764 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 4,326 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน พ.ค. ปรับเพิ่มขึ้น 223,000 ตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 188,000 ตำแหน่ง ส่วนอัตราการว่างงานปรับลดลงสู่ระดับ 3.8% ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ระดับ 3.9% ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในวันพฤหัสบดี (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 32.17 อ่อนค่าต่อเนื่องตามภูมิภาค
ตลาดรอติดตามผลประชุมเฟดคืนวันพุธ นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ 32.17 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าตามภูมิภาค จากเปิดตลาดเช้าที่ระดับ 32.10 บาท/ดอลลาร์ หลังมีแรงซื้อดอลลาร์เนื่องจากตลาดคาดการณ์ว่าที่ประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คืนวันพุธจะมีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 32.09-32.18 บาท/ดอลลาร์ "บาทอ่อนค่าต่อเนื่องตามภูมิภาคเนื่องจากมีแรงซื้อดอลลาร์จากนักลงทุนที่ต้องการเก็งกำไรหลังคาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย" นักบริหารเงิน กล่าว นักบริหารเงินประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันพฤหัสบดีไว้ที่ 32.10-32.25 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. จีน
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค. จีน
- การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนพ.ค. จีน
- ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
- ยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. สหรัฐ
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ สหรัฐ
- ดัชนีราคานำเข้า-ดัชนีราคาส่งออกเดือนพ.ค. สหรัฐ
- สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนเม.ย. สหรัฐ

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

Monday 11				
	Release	Actual	Cons.	Prior
JP Machine Tool Orders YoY	May P	14.90%	--	22.00%
Tuesday 12				
	Release	Actual	Cons.	Prior
US CPI MoM	May	0.2%	0.2%	0.2%
CPI Ex Food and Energy MoM	May	0.2%	0.2%	0.1%
CPI YoY	May	2.80%	2.80%	2.50%
CPI Ex Food and Energy YoY	May	2.20%	2.20%	2.10%
CPI Index NSA	May	251.59	251.61	250.55
CPI Core Index SA	May	256.889	256.884	256.45
EU ZEW Survey Expectations	Jun	-12.6	--	2.4
JP PPI YoY	May	2.70%	2.10%	2.00%
PPI MoM	May	0.60%	0.20%	0.10%
Tertiary Industry Index MoM	Apr	1.00%	0.60%	-0.30%
Wednesday 13				
	Release	Actual	Cons.	Prior
US PPI Final Demand MoM	May	0.5%	0.3%	0.1%
PPI Ex Food and Energy MoM	May	0.3%	0.2%	0.2%
PPI Final Demand YoY	May	3.10%	2.80%	2.60%
PPI Ex Food and Energy YoY	May	2.40%	2.30%	2.30%
EU Industrial Production SA MoM	Apr	-0.90%	-0.70%	0.50%
Industrial Production WDA YoY	Apr	1.70%	2.50%	3.00%
Employment QoQ	1Q	0.40%	--	0.30%
Employment YoY	1Q	1.40%	--	1.60%
Thursday 14				
	Release	Actual	Cons.	Prior
US FOMC Rate Decision (Upper Bound)	13-Jun	2.0%	2.0%	1.8%
FOMC Rate Decision (Low er Bound)	13-Jun	1.8%	1.8%	1.5%
Retail Sales Advance MoM	May	--	0.40%	0.30%
Retail Sales Ex Auto MoM	May	--	0.50%	0.30%
Initial Jobless Claims	9-Jun	--	222k	222k
Continuing Claims	2-Jun	--	1734k	1741k
EU ECB Main Refinancing Rate	14-Jun	--	0.00%	0.00%
ECB Marginal Lending Facility	14-Jun	--	0.25%	0.25%
ECB Deposit Facility Rate	14-Jun	--	-0.40%	-0.40%
JP Industrial Production MoM	Apr F	--	--	0.30%
Industrial Production YoY	Apr F	--	--	2.50%
Capacity Utilization MoM	Apr	--	--	0.50%
CH Retail Sales YoY	May	--	9.60%	9.40%
Retail Sales YTD YoY	May	--	9.70%	9.70%
Industrial Production YoY	May	--	7.00%	7.00%
Industrial Production YTD YoY	May	--	6.80%	6.90%
Fixed Assets Ex Rural YTD YoY	May	--	7.00%	7.00%
Friday 15				
	Release	Actual	Cons.	Prior
US Industrial Production MoM	May	--	0.2%	0.7%
Capacity Utilization	May	--	0.781	0.78
EU Trade Balance SA	Apr	--	20.0b	21.2b
Trade Balance NSA	Apr	--	--	26.9b
CPI Core YoY	May F	--	1.10%	1.10%
CPI YoY	May F	--	1.90%	1.20%
CPI MoM	May	--	0.50%	0.30%
JP BOJ Policy Balance Rate	15-Jun	--	--	-0.10%
BOJ 10-Yr Yield Target	15-Jun	--	--	0.00%
CH New Home Prices MoM	May	--	--	0.57%

As of 14-Jun-18

Thai Stock Market	13-Jun-18	Chg	%Chg.
SET	1,718.34	-8.95	-0.52%
SET50	1,128.55	-6.56	-0.58%
SET100	2,504.58	-15.42	-0.61%
MAI	465.63	+0.45	+0.10%
Institution Net Position	685.99		
Proprietary Net Position	636.55		
Foreign Net Position	-4,326.68		
Individual Net Position	685.99		
Total Trading Value	30,606.83		

Major Indices	13-Jun-18	Chg	%Chg.
Dow Jones	25,201.20	-119.53	-0.47%
S&P 500	2,775.63	-11.22	-0.40%
Nasdaq	7,695.70	-8.09	-0.11%
STOXX Europe 50	3,482.00	+9.00	+0.26%
FTSE 100	7,703.71	-0.10	-0.00%
DAX	12,890.58	+48.28	+0.38%
Nikkei 225	22,966.38	+88.03	+0.38%
Shanghai Composite	3,049.80	-30.00	-0.97%
Hang Seng	30,725.15	-377.91	-1.22%
KOSPI	2,468.83	-1.32	-0.05%
BES Sensex	35,739.16	+46.64	+0.13%
Jakarta Composite	6,106.70	+36.99	+0.61%
Philippines Composite	7,499.97	-103.01	-1.35%
Ho Chi Minh	1,030.53	+9.77	+0.96%

Crude Commodities	13-Jun-18	Chg	%Chg.
WTI (\$/bl)	66.59	+0.63	+0.96%
Dubai (\$/bl)	74.46	+0.49	+0.66%
Brent (\$/bl)	76.44	+1.00	+1.33%
NYMEX (\$/bl)	66.64	+0.28	+0.42%
COMEX Gold	1,299.00	+3.90	+0.30%
Batic Dry Index	1,404.00	+14.00	+1.01%

Exchange Rate	13-Jun-18	12-Jun-18	%Chg.
USD/THB	32.14	32.08	+0.17%
EUR/USD	1.1790	1.1746	+0.37%
USD/JPY	110.33	110.36	-0.03%
GBP/USD	1.3374	1.3371	+0.02%
USD/CHY	6.3979	6.4007	-0.04%
USD/KRW	1,084.98	1,080.69	+0.40%
Dollar Index	93.546	93.821	-0.29%

Thai Bond Market	13-Jun-18	12-Jun-18	%Chg.			
Total Return Index	273.23	273.38	-0.05%			
Outright/ Cash Trading	48,897.61	105,769.99	-53.77%			
Bond Yield	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y
13-Jun-18	1.1793	1.2618	1.4241	1.5359	1.6625	1.8097
Change (bps)	-2.82	-2.69	-1.74	-0.35	-0.08	-0.28
	5Y	7Y	10Y	15Y	20Y	30Y
	2.0898	2.3531	2.7791	3.0882	3.2868	3.4904
	+0.38	+0.77	+0.84	+1.35	+1.67	+0.69

US Bond Market	3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y
Bond Yield						
13-Jun-18	1.94	2.59	2.71	2.85	2.98	3.10
Change (bps)	+2.00	+5.00	+4.00	+4.00	+2.00	+1.00

เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยฝ่ายวิจัย บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ("บริษัท") ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทั้งการแสดงความเห็นทั้งหลายที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดทำบนพื้นฐานแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุดที่ได้รับมา และพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชื่อถือ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือคำชี้ชวนให้ลงทุน และจัดทําขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น มิให้นำไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรือโดยทางอื่นใด บริษัทไม่ยอมรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้